
รายงาน 
การเดินทางเยือนราชอาณาจักรเบลเยียม 

น าโดย 
รองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์  
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  คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบลเยียม เดินทางเยือนราชอาณาจักรเบลเยียม
ระหว่างวันที่๑๐-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกรัฐสภาไทยและสมาชิกรัฐสภา
เบลเยียม โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 

๑. องค์ประกอบคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบลเยียม ประกอบด้วย 
 ๑. รองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์  (ส.ว.) - ประธาน   

๒. พลอากาศเอก ชาลี   จันทร์เรือง (ส.ว.) - กรรมการบริหาร  
๓. นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ (ส.ว.) - กรรมการบริหาร 
๔. นายประสงค์ศักดิ์ บุญเดช (ส.ว.) - สมาชิก   
๕. นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ (ส.ส.) - สมาชิก 
๖. นางสาวปิลันธนา ทองสัมฤทธิ์  - นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
     ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   

     ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
   - เลขานุการคณะ    
๗. นางกนกพร จูทอง  - ผู้ช่วยเลขานุการคณะ 
     นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
     ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   

      ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
       - ผู้ช่วยเลขานุการคณะ 
 
  คณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๐.๓๐ นาฬิกา และเดินทางถึงท่าอากาศยาน Brussels Airport ราชอาณาจักร
เบลเยียม ในวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๔๐ นาฬิกา โดยมีนายอ านาจ พละพลีวัลย์ 
เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
 

๒. การเยี่ยมคารวะและพบปะหารือบุคคลส าคัญ 
 ๒.๑ พบปะนาย Francois-Xavier de Donnea ประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศ 
รัฐสภาเบลเยียม เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารสภาผู้แทนราษฎร ห้อง
ประชุมหมายเลข ๕, rue de Louvain 13-1008 Brussels 
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สรุปสาระส าคัญในการสนทนา 
 

 นาย Francois-Xavier de Donnea ประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศ ได้กล่าวต้อนรับ
คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯสมาชิกรัฐสภาไทย-เบลเยียม และกล่าวว่าสมาชิกคณะกรรมาธิการฯบางท่านไม่
สามารถมาพบกับคณะได้ เนื่องจากวันนี้เป็นวัน the Flamish Community day สมาชิกทั้งหมดจึงไปร่วมงาน
ดังกล่าว เมื่อ๓ปีที่แล้วตนได้มีโอกาสพบคณะผู้แทนไทยที่การประชุมสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary 
Union) ที่ปานามา ตนเคยไปประเทศไทยแล้วหลายครั้ง ครั้งแรกที่ไปประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๑๕ ตนมีความ
สนใจเกี่ยวกับปัญหาการเมืองของไทยและอยากทราบมุมมองของปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มอาเซียนจากท่านด้วย
เช่นกัน และหากมีปัญหาใดสอบถามเกี่ยวกับสหภาพยุโรป ตนพร้อมที่จะตอบทุกค าถามเท่าที่ตนจะสามารถ
ตอบได ้
 รองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯไทย-เบลเยียม กล่าวขอบคุณ
ที่ให้การต้อนรับคณะฯเป็นอย่างดี จากนั้นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯไทย-เบลเยียมและเลขานุการคณะกล่าว
แนะน าตนเอง  
 รองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯไทย-เบลเยียม กล่าวว่าการ
เดินทางเยือนของสมาชิกรัฐสภาไทย-เบลเยียมครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกและกลุ่มแรกของกลุ่มมิตรภาพฯไทย-
เบลเยียม ด้านความสัมพันธ์ไทยกับเบลเยียมมีมายาวนานแล้ว โดยเมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๑(๒๐๐๘) ได้มีการฉลอง
ครบรอบ๑๔๐ปีความสัมพันธ์ไทยและเบลเยียม ระบบรัฐสภาเบลเยียมและระบบรัฐสภาไทย มีความคล้ายคลึง
กัน  รัฐสภาไทย ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา โดยสมาชิกวุฒิสภา มาจากการ
เลือกตั้ง และจากการแต่งตั้ง ซึ่งมาจากหลากหลายสาขาอาชีพ  ตนอยากจะเรียนรู้จากประสบการณ์การเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป และอยากขอค าแนะน าในการที่ไทยจะเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศ กล่าวตอบว่า ราชอาณาจักรเบลเยียม มีการปกครอง
เป็นสหพันธรัฐภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ มีรัฐบาล 
 /กลางหรือ... 
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กลางหรือสหพันธรัฐ Federal State  มีการแบ่งเป็น ๓ ภูมิภาค (Regions) ได้แก่ Walloon Region พูดภาษา 
ฝรั่งเศส  ภูมิภาค Flemish Region พูดภาษาเฟลมมิช และภูมิภาค Brussels Capital Region ซึ่งมีกลุ่ม
ชุมชนเฟลมมิช(Flemish community) และกลุ่มชุมชนพูดภาษาฝรั่งเศส(French-speaking Community) ที่
อยู่ทับซ้อนกันและอยู่ร่วมกันในอาณาเขตเดียวกัน ส่วนทางภาคใต้ของเบลเยียมในภูมิภาควัลโลเนีย(Walloon 
Region) มีประมาณ ๖๐,๐๐๐คน ที่พูดภาษาเยอรมัน  
 เมื่อมปีระเด็นปัญหาส าคัญๆที่เก่ียวข้องกับภาษา Federal Entity จะท าหน้าที่ดูแลประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับด้านภาษา ซึ่งรวมถึงด้านการศึกษา วัฒนธรรม สื่อสารมวลชนและปัญหาสังคม และรัฐบาลกลาง
(Federal State)ไม่มีอ านาจสั่งรัฐบาลภูมิภาคเฟลมมิช(Flemish Region)รัฐบาลวัลลูน(Walloon Region) 
หรือรัฐบาลบรัสเซสล์ ให้ท าตามหรือห้ามไม่ให้ท าสิ่งใดตามที่รัฐบาลกลางต้องการได้ ดังนั้น Federal Entity จึง
มีความเป็นอิสระ และเมื่อเกิดปัญหาผลประโยชน์ขัดกันหรือผลประโยชน์ทับซ้อน(Conflict of Interest)จะมี
Consultation Committee ประกอบด้วยThe Prime Minister of the Federal Government และ
Minister President of the Prime minister of the government of the Federal Entities ร่วมกับหนึ่ง
หรือสองคนของMinister subnational Entities ร่วมกันพิจารณาและตัดสินประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นส่วน
ใหญ่ต้องใช้เวลานานในการแก้ปัญหา ซึ่งบางประเด็นยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน แต่เป็นวิธีที่ ใช้ได้ผลในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  
 ส่วนกรณีที่เกิดข้อโต้แย้งทางกฎหมาย(Legal dispute) หากมีการล่วงละเมิดอ านาจระหว่าง
Federal Entity หรือFederal State จะต้องส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ (Constitution Court) เพ่ือ
พิจารณาและตัดสินว่ามีการล่วงละเมิดอ านาจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวใช้ได้ผลดีกับ
ประเด็นทางการเมือง จึงไม่มีการใช้ความรุนแรงและไม่เคยเกิดสงครามกลางเมือง แต่หากเป็นประเด็นทาง
สังคมมักจะน าไปสู่ความรุนแรง 
 ในแต่ละFederal Entity จะมีรัฐบาลของตน และมีเพียงสภาเดียว ส่วนFederal State จะมี
รัฐบาลกลาง และมี๒สภาได้แก่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ขณะนี้ วุฒิสภาอยู่ในระหว่างกระบวนการการ
ปฏิรูป ปัจจุบัน วุฒิสภาประกอบด้วย สมาชิกทั้งหมด ๗๑ คน ๔๐ คนมาจาการเลือกตั้งโดยประชาชน ๒๑คน 
จากการแต่งตั้งตัวแทนจากชุมชน (๑๐คนจากชุมชนเฟลมมิช(Flemish community) ๑๐คนจากกลุ่มชุมชน
พูดภาษาฝรั่งเศส(French-speaking Community)และอีก๑คนจากกลุ่มชุมชนพูดภาษาเยอรมัน(German-
speaking Community)และ๑๐ คน(co-opted senators)จากการเลือกตั้งโดยสมาชิกวุฒิสภาสองกลุ่มแรก 
ส าหรับตนเริ่มเข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยเป็นแบบco-opted senator  
 ในอนาคตจะมีการลงคะแนนเสียงเรื่องก าหนดอ านาจของวุฒิสภา โดยต่อไปนี้ วุฒิสภาจะไม่มี
อ านาจในการตรวจสอบรัฐบาล ไม่มีอ านาจพิจารณาร่างการเงิน งบประมาณแผ่นดิน แต่วุฒิสภายังคงมีอ านาจ
เช่นเดียวกับสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ประเด็นการเปลี่ยนแปลงประมวลกฎหมายแพ่ง 
ประมวลกฎหมายอาญา และเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิมนุษยชน ในอนาคตอ านาจของวุฒิสภาจะ
ลดลง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปฏิรูปวุฒิสภา ดังนั้น จะไม่ลงในรายละเอียดมากนักเพราะยังไม่มีการลงคะแนน
เสียง และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
 ในการประชุมสุดยอดผู้น าสหภาพยุโรป(European Council)และรัฐสภายุโรป(European 
Parliament) เห็นพ้องกับกฎหมายใหม่ของสหภาพยุโรป จะต้องน ามาปรับใช้ให้เข้ากับกฎหมายของประเทศ
สมาชิก ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สหภาพยุโรปเป็น(Co federal state) หมายความว่า รัฐบาลกลางของ
ประเทศสมาชิกต้องถ่ายโอนอ านาจสู่รัฐบาลสหภาพยุโรป ซึ่งขณะนี้ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป สืบ
เนื่องมาจาก ในปีพ.ศ.๒๕๔๕ (๒๐๐๒) สหภาพยุโรปเริ่มใช้สกุลเงินยูโร และขณะเดียวกันก็ไม่ได้สร้างรัฐบาลที่
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เข้มแข็งในการใช้เงินซ่ึงไม่มีความเข้มงวดและไม่มีการจ ากัดการใช้จ่ายของรัฐบาล เมื่อมีการใช้สกุลเงินเดียวกัน
รัฐบาลสหภาพยุโรปที่โอนถ่ายอ านาจไปใช้ในแต่ประเทศสมาชิกไม่ได้ใช้อ านาจในการควบคุมการใช้จ่ายของ
รัฐบาลของประเทศสมาชิกเช่น รัฐบาลกรีซและรัฐบาลสเปน จึงท าให้ผู้ให้กู้ยืมเงินเกิดความกังวลว่าประเทศ
ลูกหนี้จะไม่สามารถคืนเงินได้ จนผู้ให้กู้ยืมหยุดให้กู้ยืมหรือให้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นถึงอัตราร้อยละ ๒๐ 
หรือสูงกว่านั้น จึงกอ่ให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในยุโรป ในขณะนี้มีมาตรการสร้างรัฐบาลของประเทศสหภาพยุโรป
ที่มีความเข้มแข็งที่จะมาควบคุมการใช้จ่ายและจ ากัดงบประมาณ(Budget constraint) ของรัฐบาลประเทศ
สมาชิก 
 ในอดีตก่อนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป เมื่อประเทศใดมีปัญหาด้านการแข่งขัน 
ปัญหาขาดดุลการคลังสาธารณะ (deficit public finance) ปัญหาขาดดุลการช าระเงิน (deficit Balance of 
payment) ก็สามารถแก้ปัญหาโดยการลดค่าเงินเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือช่วยการส่งออกได้ 
แต่เมื่อมีการใช้เงินสกุลเดียวกันจะไม่สามารถลดค่าเงินได้ เนื่องจากประเทศสมาชิกต้องเคารพและปฏิบัติตาม
กฎของสหภาพยุโรป และประเทศในยุโรปท าการส่งออกไปยังประเทศในยุโรปด้วยกันเองถึง ร้อยละ ๘๐ จึงท า
ให้การลดค่าเงินไม่ได้ผล นอกจากนี้มีข้อถกเถียงว่า สหภาพยุโรปจะท าอย่างไรที่จะรักษาความเชื่อมั่นในยุโรป 
สร้างความเข้มแข็งของรัฐบาลในการควบคุมทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก ไม่เพียงเฉพาะสร้างความ
เข้มแข็งตามนโยบายของธนาคารกลาง(Central Bank)เท่านั้น ยังรวมถึงต้องควบคุมและจ ากัดการขาดดุล
รายจ่ายสาธารณะ (public spending deficit)ด้วย โดยการควบคุมการใช้จ่ายของรัฐบาลของประเทศสมาชิก 
ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการถ่ายโอนอ านาจสู่รัฐบาลของสหภาพยุโรป และรัฐบาลของประเทศสมาชิก นอกจาก
การสร้างความเชื่อมั่นโดยการควบคุมการใช้จ่ายและการมีรัฐบาลที่มีคุณภาพ เคร่งครัดในด าเนินนโยบายทาง
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป และยังต้องค านึงถึงประชาชนด้วยว่าจะด าเนินนโยบายอย่างไร
ให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย และภาระต่างๆท่ีจะเกิดขึ้นไม่ควรจะตกไปอยู่กับผู้มีฐานะยากจนควรจะไปอยู่ที่
ผู้มีฐานะดใีนสังคม แตย่ังเป็นข้อถกเถียงท่ีรุนแรงมากในรัฐสภายุโรป 
 การเคลื่อนย้ายแรงงานในสหภาพยุโรปมีความแตกต่างจากสหรัฐอเมริกา เพราะที่
สหรัฐอเมริกาใช้สกุลเงินดอลลาร์และมี๕๐ มลรัฐ แรงงานสหรัฐอเมริกามีอิสระในการเคลื่อนย้ายไปแสวงหา
งาน เพราะใช้ภาษาเดียวกัน วัฒนธรรมเหมือนกัน หากบริษัทในสหรัฐอเมริกาปิดกิจการลง ลูกจ้างมีอิสระไปหา
งานใหม่ในรัฐอ่ืนได้ แต่แรงงานในยุโรปมีการเคลื่อนย้ายของแรงงานน้อยเพราะอุปสรรคด้านภาษา และ
วัฒนธรรม ท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานในสหภาพยุโรปไม่ง่ายเหมือนในสหรัฐอเมริกา  
 รองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯไทย-เบลเยียม กล่าวขอบคุณ
ส าหรับข้อมูลที่มีประโยชน์มาก โดยฝ่ายไทยจะได้น าสิ่งที่ได้เรียนรู้และบทเรียนต่างๆของสหภาพยุโรปไปปรับใช้
กับการเข้าเป็นประชาคมอาเซียนต่อไป จากที่ท่านกล่าวถึงสถานการณ์การเมืองไทยนั้น ที่มีการประท้วงเป็น
ประเด็นทางการเมืองมากกว่าประเด็นทางสังคม ก็มีความรุนแรงบ้าง แต่หวังว่าจะ มีชุมนุมอย่างสงบสันติ 
ขณะนี้ รัฐสภาจะมีการพิจารณาร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในขณะนี้ได้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญและจะตัดสินในวันศุกร์(๑๓ ก.ค.)ที่จะถึงนี้ และไม่ว่าผลการตัดสินจะเป็นอย่างไร คาดว่าแต่ละฝ่าย
พร้อมยอมรับและปฏิบัติตามค าตัดสินของศาล ปัจจุบัน วุฒิสภามีอ านาจในการพิจารณาเห็นชอบหรือหากไม่
เห็นชอบพระราชบัญญัติงบประมาณจะส่งกลับไปยังสภาผู้แทนราษฎร และในประเด็นที่เกี่ยวข้องระหว่าง
ประเทศ เช่น การท าความตกลงระหว่างประเทศ จะต้องผ่านการพิจารณาร่วมของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา ส าหรับการที่ไทยจะเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียนนั้น ตนเห็นว่า ไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ดีและเป็น
ประตูสู่อาเซียน จึงหวังว่าเบลเยียมจะสนับสนุนด้านการค้าและการลงทุนในไทยมากขึ้น  ส่วนการใช้สกุลเงิน
เดียวกันในอาเซียนนั้น ยังเป็นเรื่องทีเ่กิดข้ึนได้ยากในอาเซียน  
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 นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯไทย-เบลเยียม 
กล่าวถาม ประเทศในยุโรปมีสภาพภูมปิระเทศท่ีติดกันน่าจะง่ายต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานในยุโรป 
 นาย Francois-Xavier de Donnea ประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศ ตอบว่า ตนเห็น
ว่าน่าจะเป็นปัญหาจากความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมมากกว่า เมื่อแรงงานในยุโรปตกงาน ไม่สามารถ
ย้ายไปท างานที่โรงงานใหม่ในประเทศอ่ืนได้  
 รองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯไทย-เบลเยียม กล่าวว่า การ
เข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไทยได้ค านึงถึงปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานเช่นเดียวกับสหภาพยุโรป 
เนื่องจากมีความแตกต่างกันทางภาษา วัฒนธรรม และสังคม ย่อมจะมีผลกระทบกับแรงงานไทยและแรงงาน
ของประเทศสมาชิกเช่นกัน นอกจากนี้ การมีตลาดเดียว (Single market) จะกระทบต่อภาคธุรกิจไทย
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพราะจะเกิดการแข่งขันกันมากขึ้น และยังมีปัญหาด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งไทยจะเสียเปรียบคนมาเลเซียและคนสิงค์โปร์ที่พูดภาษาอังกฤษได้ ปัญหาด้านวัฒนธรรม 
การรักษาเอกลักษณ์ของไทยและการยอมรับวัฒนธรรมของชาติอ่ืนได้อย่างไร การสร้างความร่วมมือและ
ผลประโยชน์ร่วมกันในกลุ่มประเทศสมาชิกให้ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน และเมื่อเปิดการค้าเสรีจะต้องออก
กฎหมายสากลที่ใช้ร่วมกันและมีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้เกิดการแข่งขันที่
เท่าเทียมกัน และต้องมีการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้มีมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ เราควรเน้นด้าน
การศึกษาให้มากขึ้น เพราะจะช่วยให้เราเข้าใจกันและกันมากข้ึน ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยของไทยที่มีความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยของเบลเยียม เช่น Group T และเราควรที่จะขยายความร่วมมือเช่นนี้ไปยังประเทศอ่ืนๆใน
อาเซียนด้วย ปัจจุบัน มีนักศึกษาจากจีน พม่า กัมพูชา ลาว มาศึกษาที่ประเทศไทยมากขึ้น และฝ่ายไทยก็
ต้องการให้มีนักศึกษาไทยไปเรียนยังประเทศเหล่านั้นเช่นกัน  
 นาย Francois-Xavier de Donnea ประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศ กล่าวว่า สหภาพ
ยุโรปได้มีการมอบทุนแก่นักศึกษาปีสุดท้ายให้ไปเรียนในประเทศในสหภาพยุโรป ซึ่งประสบความส าเร็จมาก 
และจะเพ่ิมทุนให้นักศึกษาไปเรียนในประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป ตนมองว่า ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญ
มาก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ตอนที่ตนไปต่างจังหวัดที่เมืองไทย พบปัญหาคือคนไทยต่างจังหวัดยังไม่
สามารถพูดภาษาอังกฤษสื่อสารกับตนได้เลย ซึ่งเป็นปัญหาต่อการท่องเที่ยวไทยเช่นกัน 
 รองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯไทย -เบลเยียม กล่าวว่า 
ทราบว่ามีโครงการErasmus ของยุโรปที่มอบทุนการศึกษาให้แก่ประเทศอ่ืนๆ จึงอยากเห็นการขยายโครงการ
Erasmusที่ให้ทุนการศึกษาแก่ประเทศในอาเซียนมากขึ้น นอกจากนี้ อยากจะเห็นเบลเยียมเพ่ิมปริมาณการค้า
และการลงทุนในไทยให้มากขึ้น เพราะไทยเป็นประตูสู่อาเซียน สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณท่านที่ แบ่งปัน
ประสบการณ์และให้ความรู้แก่คณะ และหวังว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
รัฐสภาไทยกับสมาชิกรัฐสภาเบลเยียมมากขึ้น หากท่านมีโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยทางคณะหวังว่าจะ
ได้ให้การต้อนรับท่านด้วยเช่นกัน 
 
 ๒.๒ พบปะนาย Guido Vercammen, member of GROUP-T Board of Directors และ
คณะอาจารย์ ในวันศุกร์ที่  ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ. มหาวิทยาลัย GROUP T 
(International University Collage Leuven) เมือง Leuven 
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สรุปสาระส าคัญในการสนทนา 
 นาย Guido Vercammen, member of GROUP-T Board of Directors ได้ให้การต้อนรับ
คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯสมาชิกรัฐสภาไทย-เบลเยียม และกล่าวว่า มหาวิทยาลัยGROUP-T มีโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และตนรู้จักกับอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจ าเบลเยียม ท่าน
พิศาล มาณวพัฒน์ ซึ่งขณะนี้ท่านไปรับหน้าที่เป็นเอกอัครราชทูตไทยประจ ากรุงนิวเดลี และภรรยาของท่าน 
คุณวันชนะ มาณวพัฒน์ เคยเป็นอาจารย์รับเชิญมาช่วยสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ นอกจากนี้ ยังมีคุณสุภิญญา 
เปี่ยมพงศ์สานต์ เป็นอาจารย์คนไทยที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนี้ด้วย และมีคุณกันทิมา ทองขาว เป็น Deputy 
Director, International Office  
 รองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯไทย-เบลเยียม กล่าวขอบคุณ
ที่ให้การต้อนรับคณะ และผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯกล่าวแนะน าตนเอง 
 จากนั้น อาจารย์ Kumar Pinjala (International Development Manager) ได้สรุป
บรรยายข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ GROUPT- International University Collage Leuven 
ประกอบด้วย ๓ วิทยาลัย คือ ๑. Engineering College ๒. Education College และ ๓. Anticipative 
Continuing Education(ACE) การเรียนการสอนมีทั้งเป็นภาษาดัตช์ และภาษาอังกฤษ และมีนักศึกษา
ต่างชาติ ร้อยละ๒๐  ส าหรับการเรียนระดับปริญญาตรีแบ่งเป็น วิศวกรรมศาสตร์(Bachelor of Science in 
Engineering) และศึกษาศาสตร์ (Bachelor of Education)  
 การเรียนระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จะเรียน ๓ ปี แบบ(professional bachelor) 
หรือ ๓ ปี แบบ(academic bachelor) ชั้นปีแรกเรียนวิชาพ้ืนฐานเหมือนกัน ชั้นปีสอง แบ่งเป็นเรียนสาขา
Electromechanical Electronic Engineering หรือสาขาChemical Biochemical Engineering ชั้นปีที่สาม
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เมื่อเลือกเรียนสาขาใดแล้วไม่สามารถเปลี่ยนสาขาได้ แยกเป็น๔ สาขา ได้แก่ ๑.Electromechanical 
Engineering ๒.Electronics Engineering ๓.Chemical Engineering option Chemical Engineering 
และ ๔.Chemical Engineering option Biochemical Engineering ภายหลังจบระดับปริญญาตรี สามารถ
เรียนต่อเพ่ือเตรียมตัวก่อนเรียนในระดับปริญญาโท(Preparation year) 
 การเรียนระดับปริญญาโท(Academic Master program) มี ๔ สาขา ได้แก่                   
๑.Electromechanical Engineering ๒.Electronics Engineering ๓.Chemical Engineering และ         
๔. Biochemical Engineering แบ่งเป็น๒ รูปแบบ คือ เรียน ๑ปี ถึง ๒ ปี โดยเพ่ิมการเข้าไปฝึกท างานกับ
บริษัทด้านวิศวกรรม เรียกว่าEntrepreneurial Engineering Experience ซึ่งเป็นการฝึกพัฒนานักศึกษา และ
ฝึกการท างานร่วมมือกันระหว่างประเทศกับบริษัทเอกชนและมหาวิทยาลัยต่างๆ และหรือเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก  
 ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่เรียนชั้นปีที่๑และปีที่๒จากมหาวิทยาลัยในประเทศของตนแล้ว 
สามารถมาเรียนต่อชั้นปีที่ ๓ ที่มหาวิทยาลัยGROUP-T และเมื่อเรียนจบชั้นปีที่๓ จะได้รับใบปริญญาบัตรใน
ระดับปริญญาตรี ๒ใบ จากมหาวิทยาลัย GROUP-T และจากมหาวิทยาลัยในประเทศของตน 
 การสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยGROUP-T มีหลัก ๕ หลัก (The 5 E’s) ได้แก่ 
ENGINEERING การสร้างสรรค์โดยการใช้เทคโนโลยี ENTERPRISING การมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าด้านนวัตกรรม  
EDUCATION การมีความรู้ความสามารถในการฝึกสอนเพ่ือการพัฒนาคน ENVIRONMENTING การตระหนัก
ถึงสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่างๆที่มีต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ และENSEMBLING การมองเห็นความสัมพันธ์ที่
เกี่ยวเนื่องกันและท่ีแตกต่างกันของสิ่งต่างๆ  
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยGROUP-T ยังมีความร่วมมือกับหลายมหาวิทยาลัยทั้งในแอฟริกา จีน 
ยุโรป อินเดีย และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(the Greater Mekong Sub region in Southeast Asia) ใน
ประเทศไทยมีความร่วมมือกับหลายมหาวิทยาลัยได้แก่ ๑.สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(Asian Institute of 
Technology) ๒.วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย(College of Asian Scholars) ๓. มหาวิทยาลัยขอนแก่น(Khon Kaen 
University) ๔. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง( Mae Fah Luang University) ๕. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช-
นครินทร์ (Chiang Rai Princess of Naradhiwas University) ๖. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต Rajabhat 
University Suan Dusit Bangkok ๗.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Sukhotai Thammathirat Open 
University (STOU) ๘.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology)               
๙. มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์ (Thammasat University) และมีมหาวิทยาลัยของประเทศกัมพูชา (Bangkok 
Royal University of Phnom Penh) มหาวิทยาลัยของประเทศลาว (National University of Laos) 
มหาวิทยาลัยของประเทศเวียดนาม (Hanoi University of Technology) มหาวิทยาลัยของประเทศพม่า 
(Yangon University of Distance Education) และมหาวิทยาลัยของประเทศจีน มลฑลยูนาน (Yunnan 
University)  
 ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นส าหรับนักศึกษาไทย คือ นักศึกษาที่จบได้รับใบปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัย GROUP-T  ซึ่งทางสภาวิศวกร(Council of Engineers)ของไทย ไม่รับรองปริญญาในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมให้ เนื่องจากระบบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์มีความแตกต่างกัน คือที่
มหาวิทยาลัย GROUP-Tใช้เวลาเรียน ๓ปี ท าให้จ านวนหน่วยกิจที่เรียนไม่ตรงกับจ านวนหน่วยกิจที่ทางสภา
วิศวกรก าหนดไว้ และปัญหาโครงการแลกเปลี่ยน คือ ด้านงบประมาณท่ีมีจ ากัด จึงท าให้ไม่สามารถส่งนักศึกษา
มาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยนี้ได้ รวมถึงปัญหาด้านภาษา เนื่องจากต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษ และการเรียนที่
หนักมาก ท าให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนไม่สามารถเรียนจบหลักสูตรได้                         

/๒.๓ พบปะนาย....
พบปะนาย...... 



๘ 
 

 

 ๒.๓ พบปะนาย Mohamed Ridouani, Leuven Alderman ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ Leuven Historic City Hall เมือง Leuven 
 

 
 

 
 

 /๓. การเยี่ยมชม... 



๙ 
 

 

๓. การเยี่ยมชมสถานทีส่ าคัญ 
 

 ๓.๑ อาคารรัฐสภาราชอาณาจักรเบลเยียม(The Palace of the Nation) ก่อสร้างแบบ 
นีโอคลาสสิก อาคารของสภาผู้แทนราษฎรใช้เป็นสีเขียว ส่วนของวุฒิสภาใช้เป็นสีแดง 
 

 
 
 

 
 

/๓.๒ อะตอมเมี่ยม... 



๑๐ 
 

 

 ๓.๒ อะตอมเมี่ยม เป็นสถาปัตยกรรมลูกเหล็กทรงกลม เป็นสัญลักษณ์รูปโครงสร้างอะตอมที่
ขยายใหญ่หลายล้านเท่าและสร้างขึ้นเป็นหอแสดงนิทรรศการระหว่างงาน Expo ปี ๑๙๕๘ ซึ่งตอนนี้ได้
กลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่อีกแห่งหนึ่งของเบลเยี่ยม ลักษณะของอะตอมเมี่ยม มีความสูงประมาณ ๑๐๘ เมตร 
ประกอบด้วยลูกบอลมีทั้งหมด ๙ ลูกแต่ละลูกมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๑๘ เมตร ในตัวอะตอมเมี่ยมยังมี
ลิฟท์ท่ีเร็วที่สุดในยุโรป ที่วิ่งด้วยความเร็วสูงถึง ๕ เมตรต่อวินาที และหนักประมาณ ๒๔๐๐ ตัน 
 

  
 

 

 
 ๓.๓ จัตุรัสกลางเมืองบรัสเซลส์ จัตุรัสกลางเมืองบรัสเซลส์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นจัตุรัสที่
สวยงาม และมีเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมบารอกที่งาม
สง่าและอาคารที่เด่นที่สุดคือ ศาลาว่าการเมือง ซึ่งเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดในกรองด์ปลาซ 

/๓.๔ แมนาคินพิส... 



๑๑ 
 

 

 ๓.๔ แมนาคินพิส อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่สัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซลส์ ลักษณะเป็นน้ าพุเล็กๆ 
มีรูปหล่อทองแดงและเป็นลักษณะรูปเด็กชายยืนฉี่ ซึ่งจะเป็นจุดเด่นในย่านจัตุรัสกรองด์ปลาซที่ซึ่งมีผู้คนเข้ามา
ท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ท าให้สร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยว 
  

 
 
 

 ๓.๕ เมืองบรูจส์ “Bruges” เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอร์ 
ตะวันตกในบริเวณเฟลมมิชในประเทศเบลเยียม ตัวเมืองตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศศูนย์ประวัติ- 
ศาสตร์ของเมืองได้รับเลือกให้เป็นเมืองในมรดกโลกของยูเนสโก ตัวเมืองรูปไข่มีเนื้อท่ีประมาณ ๔๓๐ เฮกเตอร์ 
เนื้อท่ีทั้งหมดของตัวเมืองมีประมาณกว่า ๑๓,๘๔๐ เฮกเตอร์  
 

 

/๓.๖ เมืองแอนต์เวิร์ป... 



๑๒ 
 

 

 ๓.๖ เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwep) เมืองใหญ่อันดันสองของเบลเยี่ยม รองจากบรัสเซลส์ และ 
เป็นเมืองเจียระไนเพชร ที่เป็นอันดับหนึ่งของยุโรป  

 

 
 
 
๔. การเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง 
 
 ๔.๑ นาย Patrick Moriau ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ เบลเยียม-ไทย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรอง
อาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย–เบลเยียม ณ อาคารรัฐสภาเบลเยียม วันพุธที่ 
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๑๕ นาฬิกา  
 

 

/๔.๒ นายอภิชาติ... 



๑๓ 
 

 

 ๔.๒ นายอภิชาติ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลล์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหาร
ค่ าเพ่ือเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย–เบลเยียม ณ ท าเนียบเอกอัครราชทูต วันพุธที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา โดยมีผู้เข้าร่วมงานเลี้ยง ได้แก่ นางจุฬามณี  ชาติสุวรรณ อัครราชทูต 
นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส อัครราชทูตที่ปรึกษา ,นายสุภาค โปร่งธุระ ที่ปรึกษา,นางสาวอุรวัชร สุกแสงดาว 
กงสุล ,นางสาวปฤณัต อภิรัตน์ เลขานุการเอก ,นางณัฏฐิรา กระแสร์สาร เลขานุการเอก และนายอ านาจ   
พละพลีวัลย์ เลขานุการเอก 
 

 
 

 
 

/สรุปสาระ... 



๑๔ 
 

 

สรุปสาระส าคัญการสนทนา 
  นายอภิชาติ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลล์ กล่าวอธิบายว่า สหภาพยุโรป เป็น
ระบบตลาดเดียว(Single Market) เป็นการรวมตัวกันของ๒๗ ประเทศ จึงมีอ านาจการต่อรองสูง และมีการ
เคลื่อนย้ายสินค้า เงินทุน แรงงานเป็นไปอย่างเสรี และมีมาตรฐานเดียวกัน สหภาพยุโรป มีส านักงาน
เลขาธิการ (Secretariat) โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการมีอ านาจในการออกกฎระเบียบ เพ่ือให้ใช้เป็น
แนวทางให้ประเทศสมาชิกออกกฎหมายรองรับที่มีแนวทางเดียวกัน ซึ่งจุดนี้ อาเซียนยังไม่สามารถด าเนินการ
ในระดับนี้ได้ เนื่องจากประเทศอาเซียนยังหวงอ านาจประชาธิปไตย นอกจากนี้ การเป็นตลาดเดียวของ
อาเซียน ยังไม่สมบูรณ์ เพราะการออกกฎหมายให้มีมาตรฐานเดียวกันและให้มีการบังคับใช้กฎหมายยังไม่
เข้มงวด และหน่วยงานที่ควบคุมดูแลยังอ่อนแอและไม่จริงจัง ทั้งนี้ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community) หรือAEC อีกชื่อเรียกประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) หรือAC 
เป็นเพียงในนาม แต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นไปตามความหมายแบบประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European 
Economic Community) หรือEEC หรืออีกชื่อเรียกประชาคมยุโรป (European Community) หรือEC 
  สหภาพยุโรปเริ่มเจรจาเอฟทีเอ(Free Trade Area) กับประเทศอาเซียนหลายประเทศ เช่น 
สิงค์โปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม (ยังไม่เริ่มด าเนินการ) ซึ่งเป็นประเทศคู่แข่งของประเทศไทย เพราะมีสินค้า
ส่งออกคล้ายคลึงกับสินค้าไทย และหากประเทศเหล่านี้ ประสบความส าเร็จในการเจรจาเอฟทีเอกับสหภาพ
ยุโรป ไทยจะเสียเปรียบในแง่การแข่งขันทางการค้า เพราะสินค้าไทยที่น าเข้าไปในสหภาพยุโรปต้องเสียภาษี 
  ปัจจุบันไทยค้าขายกับสหภาพยุโรปมีมูลค่า ๓ พันล้านดอลลาร์ ซึ่งไทยได้รับสิทธิพิเศษทาง
การค้า(GSP) ในการจัดจ าหน่ายสินค้าให้กับสหภาพยุโรป เช่น กุ้ง เสื้อผ้า รองเท้า คิดเป็นสัดส่วน ๑ใน๓ ของ
สินค้าไทยส่งไปจ าหน่ายในยุโรป และเป็นสิทธิที่สหภาพยุโรปให้ฝ่ายเดียวและจะยกเลิกเมื่อไรก็ได้ และขณะนี้
สหภาพยุโรปก าลังทบทวนมาตรการจีเอสพี ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปีพ.ศ.๒๕๕๗ (๒๐๑๔) หากสหภาพยุโรปใช้
มาตรฐานของธนาคารโลกในการให้จีเอสพีกับประเทศรายได้ปานกลางที่มีรายได้ประชาชาติต่อหัวที่๓,๗๐๐ 
ดอลลาร์ต่อปี จะมีผลท าให้ไทยถูกตัดสิทธิจีเอสพีอย่างแน่นอน เนื่องจากไทยมีรายได้ประชาชาติต่อหัวที่
๔,๐๐๐ ดอลลาร์ต่อปี ดังนั้น รัฐบาลไทยต้องพิจารณาเรื่องการจัดท าเอฟทีเอกับสหภาพยุโรป รวมถึงข้อ
ได้เปรียบข้อเสียเปรียบด้วย โดยพิจารณาเป็นประเด็นๆไป เพราะสหภาพยุโรปไม่ได้ต้องการเพียงการลดภาษี
เหลือศูนย์ แต่ยังต้องการเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยเช่นกัน  
  สหภาพยุโรปได้ยกเลิกมาตรการห้ามน าเข้าไก่สดตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยไทย
ได้รับโควตาการน าเข้าไก่สดประมาณ ๙๐,๐๐๐ ตัน โดยเสียภาษีในอัตราที่ต่ า โดยมีบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
อาหารจ ากัด (มหาชน) หรือซีพี สามารถส่งออกสินค้าจากไทยและน าเข้าสินค้าในประเทศเบลเยียมไปพร้อมกัน
ซึ่งซีพีได้มีการจัดตั้งเป็นบริษัทเทรดดิ้ง ควบคุมท้ังภูมิภาคยุโรป โดยมีเบลเยียมเป็นศูนย์กลาง แต่ไม่ได้ลงทุนใน
การผลิต ซึ่งจะน าเข้าสินค้าเพ่ือจัดจ าหน่าย เช่น อาหารแปรรูป อาหารส าเร็จรูปบรรจุกล่องพร้อมรับประทาน
(Ready to Eat) อาหารส าเร็จรูปพร้อมปรุง (Ready to Cook) มียอดจ าหน่ายที่ดีในยุโรป และพยายามน า
สินค้าใหม่ๆเข้าสู่ตลาดยุโรป 
  ด้านการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้แก่ชาวเบลเยียมนั้น ได้มีการจัดงาน Amazing 
Thailand Weekend ในเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา ที่เมืองแอนท์เวิร์ป มีชาวเบลเยียมให้ความสนใจเข้าชมงาน
กว่า ๘๐,๐๐๐ คน ในงานมีการออกร้านอาหารไทย ร้านดอกไม้ประดิษฐ์ สบู่แกะสลัก ร้านเกษตรของโครงการ
หลวง บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัทท่องเที่ยวเมืองไทย และยัง
มีการจัดงานในลักษณะเดียวกันที่บรัสเซสล์ด้วย โดยในปีพ.ศ. ๒๕๕๕ จัดขึ้นเป็นปีที่ ๗ แล้ว คืองาน Essence 
of Thailand ก็ได้รับความสนใจจากชาวเบลเยียมมาตลอดทุกๆปี 

/๔.๓ รองศาตราจารย์…. 



๑๕ 
 

 

 ๔.๓ รองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯไทย-เบลเยียมเป็นเจ้าภาพ
เลี้ยงรับรองอาหารค่ าเพื่อเป็นเกียรติแก่ นางจุฬามณี  ชาติสุวรรณ อัครราชทูต และนางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร 
ผู้ช่วยทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ Blue Elephant วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา 

 

   

 ๔.๔ นาย Guido Vercammen, member of GROUP-T Board of Directors ของมหาวิทยาลัย 
GROUP T เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย–เบลเยียม ณ 
Faculty Club วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เว ลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา โดยมีฝ่ายเบลเยียมเข้าร่วมงานเลี้ยง ได้แก่ 
นาย Mohamed Ridouani, Leuven Alderman, Dr. Yves Persoons (Manager Communications, Group T), 
Prof. Patrick De Ryck (Director General, Group T), Prof. Kumar Pinjala (International Development 
Manager), Prof. Koen Eneman Electronic Department),Prof. Stijn Dhert (Dean,GROUP T- Leuven 
Education College) และนางสาวKantima Thongkao (Deputy Director, International Office) 
 

 
   นางกนกพร จูทอง 

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ  
กลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี 
ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ผู้สรุปรายงาน วันท่ี ๓๐กรกฎาคม ๒๕๕๕ 


